

แบบกำหนดความรับผิดชอบของคณะกรรมการจัดการความรู้ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/หน้าที่ความรับผิดชอบ	ตำแหน่งที่ได้รับมอบหมาย
๑	นายสุรพงษ์ มาคะวิสุทธิ	ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย	ที่ปรึกษาของคณะกรรมการและคณะทำงานบริหารความรู้ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๒	นายสมศักดิ์ มนูญปิจุ	รองเลขาธิการวุฒิสภา (สำนักบริหารงานกลาง สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักนโยบายและแผน)	ประธานคณะกรรมการจัดการความรู้ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๓	นางวิอร สวัสดิ์แก้ว	ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล	รองประธานคณะกรรมการจัดการความรู้ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๔	นายพงศ์ศักดิ์ อรุณศักดิ์สกุล	ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	รองประธานคณะกรรมการจัดการความรู้ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๕	นางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ	ผู้อำนวยการสำนักงานประสานวุฒิสภา	กรรมการและที่ปรึกษาของคณะทำงานบริหารความรู้ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๖	นางสาวจิตติเทวี ตติยรัตน์	ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์	กรรมการและที่ปรึกษาของคณะทำงานบริหารความรู้ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๗	นางนิภาพร ศรีสุวรรณ	ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง	กรรมการและที่ปรึกษาของคณะทำงานบริหารความรู้ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๘	นางรัตนา ศรีสิยวรรณ	ผู้อำนวยการสำนักการคลังและงบประมาณ	กรรมการและที่ปรึกษาของคณะทำงานบริหารความรู้ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๙	นางละออ ดุลยพิทักษ์	ผู้อำนวยการสำนักการต่างประเทศ	กรรมการและที่ปรึกษาของคณะทำงานบริหารความรู้ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๑๐	นายไพโรจน์ โพธิ์ไสย	ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ	กรรมการและที่ปรึกษาของคณะทำงานบริหารความรู้ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๑๑	นางสาวศิริพงษ์ อาคเนเสณ	ผู้อำนวยการสำนักการประชุม	กรรมการและที่ปรึกษาของคณะทำงานบริหารความรู้ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๑๒	นางจิราภา ทรัพย์สาร	ผู้อำนวยการสำนักกำกับและตรวจสอบ	กรรมการและที่ปรึกษาของคณะทำงานบริหารความรู้ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๑๓	นายฉัตรไชย รอดประเสริฐ	ผู้อำนวยการสำนักกรรมการ ๑	กรรมการและที่ปรึกษาของคณะทำงานบริหารความรู้ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๑๔	นางพนมพร จันทร์กระจ่าง	ผู้อำนวยการสำนักกรรมการ ๒	กรรมการและที่ปรึกษาของคณะทำงานบริหารความรู้ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๑๕	นายনীติ ผาสุข	ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย	กรรมการและที่ปรึกษาของคณะทำงานบริหารความรู้ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๑๖	นางสาวอุตรา อมรฉัตร	ผู้อำนวยการสำนักภาษาต่างประเทศ	กรรมการและที่ปรึกษาของคณะทำงานบริหารความรู้ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๑๗	นางชุลีพร ณ ลำพูน	ผู้อำนวยการสำนักรายงานการประชุมและตัวเลข	กรรมการและที่ปรึกษาของคณะทำงานบริหารความรู้ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๑๘	นางสาวศศิธร ศรีสุจริต	ผู้อำนวยการสำนักการพิมพ์	กรรมการและที่ปรึกษาของคณะทำงานบริหารความรู้ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๑๙	นางสาววารภรณ์ มีเปรมปรีดี	ผู้อำนวยการสำนักกรรมการ ๓	กรรมการและที่ปรึกษาของคณะทำงานบริหารความรู้ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๒๐	นางละเอียด จุลตามระ	ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน	กรรมการและที่ปรึกษาของคณะทำงานบริหารความรู้ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๒๑	นางกอบแก้ว แสงทอง	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ๙ ชช	กรรมการและที่ปรึกษาของคณะทำงานบริหารความรู้ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๒๒	นางอุบล คุณวุฒิจูฑิธรณ	วิทยากร ๘๖ กลุ่มช่วยผู้อำนวยการบริหาร	กรรมการและหัวหน้าคณะทำงานบริหารความรู้ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๒๓	นางสาวแก้วเกตุ ธารพันธ์	ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการและการพัฒนา สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล	กรรมการและเลขานุการ และคณะทำงานบริหารความรู้ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๒๔	นางทุติยาพร ทวนทอง	ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	กรรมการและเลขานุการ และคณะทำงานบริหารความรู้ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา